

สินค้าเกษตรที่มีการติดตามดูแล 70 สินค้า
เดือนกรกฎาคม 2553

รายการสินค้า Monitor List (ML) - จำนวน 5 รายการ					
1. ข้าวปรัง	ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยขณะที่ความต้องการของตลาดปรับตัวสูงขึ้น ราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น				
2. มันสำปะหลัง	อยู่ในช่วงเพาะปลูกมันฤดูใหม่ ในบางพื้นที่มีการระบาดของเพลี้ยแป้ง ทำให้เกษตรกรต้องรื้อถอนเพื่อปลูกใหม่ และบางส่วนเปลี่ยนไปปลูกพืชแทน แนวโน้มผลผลิตฤดูใหม่จะออกล่าช้าและปริมาณจะน้อยลง (19.98 ล้านตัน)				
3. กุ้งขาวแวนนาไม	ผลจากความแปรปรวนของอากาศทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยและเกิดความเสียหายของประเทศคู่แข่ง ราคาคើล้นไหว อยู่ในเกณฑ์สูง				
4. สุกกร	สุกกรโตเร็วขึ้นตามสภาพอากาศที่เย็นลง แต่ต้นทุนการผลิตยังสูง ส่งผลให้ราคาสุกกรมีชีวิตยังเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์สูง				
5. ไข่ไก่	อุปสงค์อุปทานมีแนวโน้มปรับสู่สมดุลมากขึ้น แต่ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด				
รายการสินค้า Caution List (CL) - จำนวน 7 รายการ					
1. ลำไย	ผลผลิตเริ่มทยอยออกสู่ตลาด คาดว่าผลผลิตปีนี้จะไม่มีมากและผลผลิตบางส่วนเสียหายจากสภาพอากาศแปรปรวน ราคามีแนวโน้มเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี				
2.- 5. ผลไม้ (เงาะ มังคุด ทุเรียน ลองกอง)	ผลไม้ภาคใต้ทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้นเป็นลำดับ ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลงแต่คาดว่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากผลผลิตปีนี้จะไม่มีมากเท่าที่คาดการณ์ไว้				
6. มะนาว	ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลง				
7. เกลือทะเล	สิ้นสุดฤดูการผลิตแล้ว ราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น				
รายการสินค้า Watch List (WL) - จำนวน 58 รายการ					
<ol style="list-style-type: none"> 1. เมล็ดกาแฟ 2. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 3. ยางพารา 4. ข้าวฟ่าง 5. ปาล์มน้ำมัน 6. ทานตะวัน 7. ถั่วเหลือง 8. กากถั่วเหลือง 9. ปลาป่น 10. ไร่ข้าวปลอยข้าว 11. มะพร้าว 	<ol style="list-style-type: none"> 12. ชา 13. กระเทียม 14. หอมแดง 15. หอมหัวใหญ่ 16. ละหุ่ง 17. ลูกเดือย 18. ถั่วเขียว 19. ถั่วเนียงแดง 20. ถั่วดำ 21. ถั่วลิสง 22. งา 	<ol style="list-style-type: none"> 23. มะขามเปียก 24. ปอ 25. ไหม 26. ฟ้าย 27. นุ่น 28. กระเจี๊ยบแห้ง 29. สับปะรด 30. ส้มเขียวหวาน 31. ลิ้นจี่ 32. มะขามหวาน 33. ส้มโอ 	<ol style="list-style-type: none"> 34. มะพร้าวน้ำหอม 35. ผลไม้อื่นๆ 36. มันฝรั่ง 37. มะเขือเทศ 38. พริก 39. พริกไทย 40. ผักต่างๆ 41. ไข่ 42. ไข่เป็ด 43. โคเนื้อ 44. กระบือ 	<ol style="list-style-type: none"> 45. ไข่เนื้อ 46. ลูกไก่ไข่ 47. ลูกไก่เนื้อ 48. กุ้งก้ามกราม 49. ปลาทับทิม 50. ปลาสาวย 51. ปลาช่อน 52. ปลาคูก 53. ปลานิล 54. หอยแครง 55. หอยลาย 	<ol style="list-style-type: none"> 56. หอยแมลงภู่ 57. ปลาหมึก 58. ปลาทูต

สินค้า Monitor List (ML) : กลุ่มที่ต้องมีการดูแลและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหรือต้องดำเนินการแก้ไขปัญหา เนื่องจากอยู่ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด

สินค้า Caution List (CL) : กลุ่มที่ต้องเฝ้าติดตามและประเมินสถานการณ์เพื่อการเตือนภัย ซึ่งเป็นสินค้าที่กำลังจะออกสู่ตลาด และคาดว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นในระยะต่อไป

สินค้า Watch List (WL) : กลุ่มสินค้าที่มีการติดตามสถานการณ์ตามปกติ

หมายเหตุ สินค้าผลไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบดูแลทั้งระบบ

สถานการณ์สินค้าเกษตรเดือนกรกฎาคม และแนวโน้มเดือนสิงหาคม 2553

1. สรุปสถานการณ์เดือนที่ผ่านมา

ภาวะตลาดสินค้าเกษตรในช่วงเดือนมิถุนายน 2553 **ข้าวนาปรัง** ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยเนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะแล้ง ผลผลิตต่อไร่ลดลง ขณะที่ตลาดเริ่มกระตือรือร้นและผลจากมาตรการประกันรายได้/รับซื้อผลผลิต ทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น **มันสำปะหลัง** เกษตรกรขุดมันฤดูเก่าที่เก็บไว้ทำพันธุ์ออกจำหน่ายซึ่งมีปริมาณไม่มากนักราคาปรับตัวสูงขึ้น ส่วนการปลูกมันฤดูใหม่ในบางพื้นที่มีเพ็ญระบาค ต้องไถทิ้งปลูกใหม่หรือเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นแทน **ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์** อยู่ในช่วงเพาะปลูกข้าวโพด ฤดูใหม่ ส่วนผลผลิตฤดูเก่าราคาปรับตัวสูงขึ้นตามความต้องการของตลาด **ปาล์มน้ำมัน** ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง แต่ความต้องการใช้มีอย่างต่อเนื่อง ราคาปรับตัวสูงขึ้น **มะพร้าว** ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี **ปลาป่น** ราคาอ่อนตัวลงตามความต้องการของโรงงานอาหารสัตว์ที่ชะลอตัวลง แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี **ยางพารา** ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยแต่ตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง ราคาปรับตัวสูงขึ้น **สุกร** การผลิตปกติแต่การค้าชะลอตัว ราคาทรงตัว **ไก่เนื้อ** ไก่ที่ออกสู่ตลาดมีขนาดใหญ่ แต่ภาวะการค้าชะลอตัว ราคาอ่อนตัวลงจากเดือนก่อน **ไข่ไก่** ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ในขณะที่การค้า การบริโภคทรงตัวปกติ ราคาปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะการผลิตการตลาด **กุ้งขาวแวนนาไม** ผลจากอากาศแปรปรวนทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ราคาปรับตัวสูงขึ้นทุกขนาด **มะนาว** ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ราคาอ่อนตัวลง **ผลไม้** (เงาะ มังคุด ทุเรียน ลองกอง) เป็นช่วงปลายฤดูผลไม้มาก ทยอยออก ส่วนผลไม้ภาคใต้เริ่มออกสู่ตลาดแต่ปริมาณไม่มาก ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี **สับปะรด** ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยเนื่องจากสภาพอากาศ แล้ง ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี **เกลือทะเล** ผลผลิตที่ซื้อขายกันเป็นเกลือออกขุ่ยจาง คุณภาพไม่มีสีคล้ำลิ่งเจือปนมาก ราคาอ่อนตัวลงจากเดือนก่อน

2. สถานการณ์ปัจจุบัน

ภาวะตลาดสินค้าเกษตรสำคัญในช่วงเดือนกรกฎาคม 2553 **ข้าวนาปรัง** เข้าสู่ช่วงปลายฤดูผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง ขณะที่ตลาด ต่างประเทศมีการสั่งซื้อสม่ำเสมอ ราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น **มันสำปะหลัง** การเพาะปลูกมันฤดูใหม่ประสบภัยแล้งและเพ็ญระบาค คาดว่าผลผลิตฤดูใหม่จะมีประมาณ 19.98 ล้านตัน เท่านั้น **ข้าวโพดฯ** จะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตฤดูใหม่ได้บ้างแต่ปริมาณจะไม่มากนัก เนื่องจาก ช่วงที่ผ่านมาแล้งและฝนตกค่า การเพาะปลูกช้ากว่าปกติ ราคามีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ดี **ปาล์มน้ำมัน** อยู่ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ราคา มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะตลาดที่มีความต้องการอย่างต่อเนื่อง **มะพร้าว** ผลผลิตมีน้อย คาดว่าราคาจะเคลื่อนไหวไม่มากนัก **ปลาป่น** อยู่ในช่วงมรสุมวัตถุดิบมีปริมาณน้อย ราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น **ยางพารา** ผลจากราคาที่สูงในช่วงที่ผ่านมาและคาดว่าผลผลิตจะมากขึ้นใน ระยะต่อไป ตลาดต่างประเทศจึงชะลอการซื้อ ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลง **สุกร** คาดว่าการผลิตการค้าอยู่ในภาวะปกติ แต่ผลจากการที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาหมูที่นำเข้าเลี้ยง จะมีผลทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น **ไก่เนื้อ** ผลผลิตมีแนวโน้มลดลงตามการบริหารจัดการอุปทาน ของเอกชนขณะที่ความต้องการทรงตัวราคาจะปรับตัวสูงขึ้น **ไข่ไก่** ผลจากการแก้ไขปัญหาของภาครัฐและสภาพอากาศที่ดีขึ้นจะช่วยให้ผลผลิต ออกสู่ตลาดมากขึ้น ปัญหาจะคลี่คลายลง **กุ้งขาวแวนนาไม** ผลผลิตยังออกสู่ตลาดน้อย ราคาจะเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี **สับปะรด** ผลผลิต ออกสู่ตลาดไม่มากนัก ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี **มะนาว** ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลงตามฤดูกาล **ผลไม้** (ภาคใต้ : เงาะ มังคุด ทุเรียน ลองกอง) ผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดมากขึ้น โดยจะออกมากตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเป็นต้นไป ราคาจะอ่อนตัวลงแต่คาดว่าปีนี้ราคาจะ ดีกว่าปีที่ผ่านมา **ลำไย** (ในฤดูการ) ผลผลิตเริ่มทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้น แต่ปีนี้จะมียปริมาณน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและผลผลิตในบางพื้นที่เสียหาย จากความแปรปรวนของอากาศ ราคามีแนวโน้มเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี **เกลือทะเล** ผลจากภาวะแล้งและฝนตกทำให้ยังมีกรทำนาเกลืออยู่ บ้าง แต่คุณภาพไม่ค่อยดี ขณะที่ตลาดรอซื้อเกลือที่เกษตรกรเก็บรอราคาในขุ่ยจางซึ่งคุณภาพดีกว่า ราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในระยะต่อไป

3. แนวโน้มในระยะต่อไป

แนวโน้มสถานการณ์สินค้าเกษตรสำคัญในเดือนสิงหาคม 2553 **ข้าวนาปรัง** ราคามีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากผลผลิตออกสู่ ตลาดน้อยขณะที่ความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศจะมีมากขึ้น **มันสำปะหลัง** อยู่ในช่วงเพาะปลูกมันฤดูใหม่ ส่วนมันฤดูเก่า ที่มีออกสู่ตลาดปะปรายราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นตามความต้องการที่มีอย่างต่อเนื่อง **ข้าวโพดฯ** ผลผลิตฤดูใหม่ทยอยออกสู่ตลาดแต่ ปริมาณจะไม่มากนักและมีความชื้นสูง ราคาจะอ่อนตัวลงแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี **ปาล์มน้ำมัน** ผลผลิตยังมีปริมาณไม่มากนัก ราคาจะเคลื่อนไหว อยู่ในเกณฑ์ดี **ถั่วเหลือง** ถั่วฤดูฝนเริ่มทยอยออกสู่ตลาด แต่จะมีความชื้นสูง ราคาจะอ่อนตัวลง **มะพร้าว** ผลผลิตยังมีปริมาณไม่มากนัก ราคา จะเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี **ปลาป่น** ปริมาณวัตถุดิบยังมีไม่มากนักขณะที่ความต้องการของภาคปศุสัตว์จะมีมากขึ้น ราคามีแนวโน้มปรับตัว สูงขึ้น **ยางพารา** ผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากขึ้น ขณะที่ตลาดต่างประเทศยังชะลอการซื้อ ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลงแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี **สุกร** การผลิตการค้าอยู่ในภาวะปกติ แต่ต้นทุนการผลิตที่มีแนวโน้มสูงขึ้น จะทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น **ไก่เนื้อ** ผลจากการบริหารจัดการผลผลิตจะทำให้ ปริมาณสอดคล้องกับความต้องการ ราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น **ไข่ไก่** ปัญหาการชะลอการซื้อของภาครัฐ และสภาพอากาศที่เย็นลงจะทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น **กุ้งขาวแวนนาไม** ราคาจะอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากผลผลิตมีน้อย ขณะที่ความ ต้องการส่งออกจะมีมากขึ้น **สับปะรด** ยังอยู่ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ราคาจะเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี **มะนาว** อยู่ในช่วงผลผลิตออกสู่ ตลาดมาก ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลง **ผลไม้** (ภาคใต้) ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลง **ลำไย** ผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากสุด ในเดือนนี้ (35-40%ของผลผลิต) ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลง **เกลือทะเล** คาดว่าเกษตรกรจะเริ่มระบายเกลือที่เก็บไว้จำหน่าย ราคา มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น